

CHÙA TỪ NGHIỆM VÀ TRUYỀN THỐNG NI BỘ BẮC TÔNG





Chùa Từ Nghiêm là nơi tưởng niệm về truyền thống Ni bộ, về tổ đình thiêng liêng, là biểu tượng cao quý, thiêng liêng được lưu giữ sâu sắc trong ký ức chư Ni.

Tác giả: **Diệu Hương Hà Bạch Huệ**
Học viên Cao học khóa V, Học viện PGVN tại Tp.HCM

A. MỞ ĐẦU

Chùa Từ Nghiêm là trung tâm hoạt động của Ni giới, nơi đây là đầu não của Ni bộ Bắc tông, nối kết các nhà lãnh đạo hoạt động Phật giáo, tổ chức hội họp chư Ni để thực hiện đường lối, chủ trương, chỉ thị từ trụ sở Trung ương tại chùa Ấn Quang, Sài Gòn, của Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) Thống nhất.



1. Chùa Từ Nghiêm luôn là biểu tượng cao quý, thiêng liêng

Vào tháng 01 năm 1964, khi GHPGVN Thống nhất được thành lập, Ni bộ Nam Việt được đổi tên là Ni bộ Bắc tông, hợp nhất từ hai cơ sở Ni bộ Nam Việt và Ni bộ Trung Việt, đại diện cho Ni chúng thuộc hệ Bắc truyền Đại thừa từ Cà Mau đến Bến Hải. Trụ sở đặt tại **chùa Từ Nghiêm**, đường Bà Hạt, Sài Gòn.

Chùa Từ Nghiêm là nơi tưởng niệm về truyền thống Ni bộ, về tổ đình thiêng liêng. Do vậy, chùa Từ Nghiêm luôn là biểu tượng cao quý, thiêng liêng và luôn được lưu giữ sâu sắc trong ký ức chư Ni các tỉnh thành hiện nay.

Tại Đại giới đàn Trí Đức, Ni trưởng Như Hải đã khai đạo cho các giới tử:

*Sư vào **chùa Từ Nghiêm** năm 1961, tính đến nay đã gần 60 năm, nhìn thấy biết bao công*

đức quý Sư bà Ban Quản trị, sự nối kết của chư Ni các tỉnh thành. Sư tài hèn sức mọn, nên Sư trưởng Như Thanh dạy sao Sư làm vậy. Sư trưởng là vị Thầy tối thượng của Ni giới, của chư Ni Từ Nghiêm.

Hơn 30 năm làm Quản chúng của Từ Nghiêm, nên Sư chứng kiến rất nhiều lớp Ni chúng ra vào. Những vị nào tu hành giữ gìn giới luật thì vẫn tu đến bây giờ, còn những vị mà học giỏi nhưng xao nhãng việc giữ giới, thì phần nhiều đã hoàn tục.

Chùa Từ Nghiêm là biểu tượng của tất cả những gì tốt đẹp nhất của Ni bộ Bắc tông, mang các giá trị cao quý như tấm lòng từ-bi-hỷ-xả, vô ngã vị tha của các bậc đại danh Ni lỗi lạc PGVN, qua đây giáo dục thế hệ đi sau tinh thần đoàn kết, chủ nghĩa nhân đạo, nhân văn cao cả.

Sư trưởng Như Thanh là một Sư trưởng có đức độ khoan dung, năng lực lãnh đạo, thân giáo, khẩu giáo, ý giáo thanh tịnh trang nghiêm, được sự quý trọng chư Tôn đức Giáo phẩm đại Tăng thời bấy giờ. Sư trưởng vốn thiên tư đỉnh ngộ, làm việc gần gũi, chăm sóc người dưới và trợ lý bề trên tận tình khiến tất cả đều được hài lòng, bản lĩnh này không phải dễ gì đạt được.

Vì thế, quý Sư bà tại các tỉnh thành thường xuyên tập trung về Huệ Lâm để hội họp, lắng nghe ý kiến chỉ đạo từ Sư trưởng. Ni trưởng Tịnh Nghiêm tri ân, *“được hầu cận quý Sư bà, học hỏi kinh nghiệm quý báu trong tu tập và hành đạo của các bậc thạch trụ chốn tông lâm”*.

Trong suốt cuộc hành trình kể từ khi hình thành đến thời kỳ đỉnh cao (1956-1975), cảm ứng đạo giao của người xưa và người nay luôn tạo thành năng lực gia trì cho chư Ni. Ni trưởng Tịnh Nghiêm kể:

Chính những tháng ngày ngắn ngủi nhưng cực kỳ quan trọng trong cuộc đời làm thị giả bốn năm cho Sư trưởng Như Thanh, đã làm tiền đề vững chắc cho tôi trên bước đường tu tập trải nghiệm tâm linh, cũng như con đường dẫn thân hành đạo, tiếp độ Ni lưu, cung thừa Phật sự, lợi lạc tha nhân.

Tư tưởng và phong cách siêu tuyệt, sự giáo huấn nghiêm từ của Sư trưởng Như Thanh, đã tạo thành một lực dụng ảnh hưởng mạnh mẽ và xuyên suốt cả quá trình rèn luyện tự thân, nuôi



dạy dỗ chúng, phụng sự đạo pháp, phục vụ nhân sinh của tôi sau này.

Ni trưởng Nguyễn Thuận, Viện chủ chùa Phước Long, Từ Nghiêm có lẽ là nơi luôn có bạn đồng tu trở về đây để lạy quý Sư bà. Ni trưởng Nguyễn Thuận dù đã cao niên vẫn một mình xách giỏ đệm, bắt taxi đến Từ Nghiêm chỉ để gặp Sư Hải, Sư Xuân nói vài câu xong rồi Ni trưởng Nguyễn Thuận về lại Phước Long.

2. Chùa Từ Nghiêm là nơi tưởng niệm về tổ đình thiêng liêng

Chùa Từ Nghiêm là nơi tưởng niệm về tổ đình thiêng liêng, quý Sư bà là những người thầy chuẩn mực đạo đức, là người đào tạo cho học trò phải luôn giữ gìn và phát huy văn hóa Phật giáo.

Chùa Từ Nghiêm còn là cái nôi đào tạo Phật học cho Ni giới trong hơn 70 năm qua. Ni sư Thích nữ Tịnh Nghiêm, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng Phân ban Ni giới (PBNG) tỉnh Tiền Giang kể lại:

Từ quê hương Tiền Giang sông nước hiền hòa, tôi nghĩ về mảnh đất Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh với bao nhiêu kỷ niệm đẹp của một thời tu học, những hình ảnh trang nghiêm và ân cần chỉ dạy của các bậc Sư trưởng, Ni trưởng Ni bộ Bắc tông, những mái trường Từ Nghiêm, Dược Sư và Huệ Lâm gần gũi ngày nào của hàng Ni lưu hậu học hôm nay được hun đúc bao điều giá trị, hữu ích.

Càng nghĩ về điều này tôi thấy mình thật hạnh phúc làm sao! Nhờ đó mà hôm nay Ni giới vững bước “chân cứng đá mềm” trên con đường tiến tu giải thoát, phục vụ đạo pháp, phục vụ nhân sinh.

Ni sư Thích nữ Diệu Nghĩa, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng PBNG tỉnh Bạc Liêu hồi tưởng:

Là một học Ni từ mảnh đất Minh Hải tận cùng của Tổ quốc, tôi được bố trí lưu trú tại Tổ đình Từ Nghiêm,... Đặc biệt, với tôi hình ảnh của Ni trưởng Như Hải thì không thể nào quên. Ni trưởng có phong cách gần gũi nhưng oai nghi, xứng đáng là bậc mô phạm và để cho người khác kính trọng. với học chúng Ni, trong đó có tôi, những lời dạy của Ngài cũng như lời sách tấn về Luật, dạy dỗ và oai nghi tế hạnh luôn được tôi khắc ghi trong tâm khảm trên bước đường học đạo.

Các Ni trưởng trong lịch sử luôn có những hoạt động thiết thực làm sáng tỏ vai trò của chùa Từ Nghiêm trong các lãnh vực: văn hóa, giáo dục, hoằng pháp, từ thiện, an sinh xã hội... Ni giới Việt Nam luôn tạo dấu ấn tốt đẹp trong xã hội.

Ni chúng thuộc Ni bộ Bắc tông điều hành, đã lập được thành tích trên nhiều lĩnh vực được tổng kết qua số liệu báo cáo tại Đại hội Ni bộ Bắc tông toàn quốc năm 1972 ở chùa Từ Nghiêm: Tổng số chùa Ni gần 200 ngôi; Ni chúng gần 1.500 vị; thành lập được 4 Phật học Ni viện; 30 lớp Phật pháp sơ cấp thuộc tự viện; 41 Ký nhi viện; 6 cô nhi viện; 12 phòng thuốc...

Ngoài ra tại Đại hội này, cơ quan Từ thiện xã hội do Ni chúng Ni bộ Bắc tông điều hành đã đúc kết được tổng số nhi đồng ở Ký nhi viện là 7.132 em; ở cô nhi viện là 1.125 em.

Các Sư bà không chỉ là biểu tượng cái đẹp của người phụ nữ mà còn là biểu tượng của sự thay đổi về nhận thức, thái độ, khẳng định chính mình... Biểu tượng thiêng liêng liêng dung dị ấy được kết tinh, hun đúc nên cuộc đời, tư tưởng, đạo đức của chư Ni trong Ni bộ.

Ni trưởng Như Hải nói:

Sư ở Từ Nghiêm, cảm nhận được sự nối kết, sự hòa hợp, sự dẫn thân của quý đại lão Ni trưởng, nhất là Sư trưởng Như Thanh. Quý Ngài đóng góp hết sức mình cho sự nghiệp đào tạo Ni tài, phục vụ nhân sinh. Học được ý chí cao cả đó, Sư chỉ nguyện là tòa sen cho Phật, nguyện làm người giữ nhà, quét vườn Từ Nghiêm cho thật trang nghiêm để là nơi cho chư Ni vân tập về tu tập và hành đạo.

Ni trưởng Như Xuân kể lại:

Mỗi ngày, tôi được cố Ni trưởng Thích nữ Như Huệ (Sư bà Vĩnh Bửu) dạy bảo trực tiếp, biết noi gương chư vị giới đức, học hỏi kinh nghiệm tu tập, hành trì, mỗi vị một ít làm chất liệu tự thân.

Ni sư Thích nữ Diệu Nghĩa hồi tưởng:

Mái chùa Từ Nghiêm để lại trong tôi nhiều kỷ niệm đẹp về hình ảnh tôn quý của chư Ni Thành phố Hồ Chí Minh,... Cũng do đạo hạnh, đạo phong của các Ni trưởng ở Từ Nghiêm qua thân giáo, khẩu giáo, ý giáo mà tôi đã học được trong thời gian lưu trú, và thực hiện theo sự chỉ đạo của Thường trực Phân ban Ni giới Trung ương, nhất là các Ni trưởng NT. Huyền Huệ, NT. Tịnh Nguyên, NT. Như Đức, NT. Như Châu, NT. Huệ Từ, NT. Trí Hải, NT. Như Xuân, NT. Từ Nhẫn...

Sư trưởng Như Thanh, Ni trưởng Huyền Học, Ni trưởng Liễu Tánh, Ni trưởng Như Chí... là những học trò xuất sắc của chư Hòa thượng Tổ sư, chư Ni trưởng tiền bối, đã phát huy quang đại con đường hoàng pháp của Đức Thế Tôn, vạch ra chương trình đào tạo giúp hàng hậu bối trở thành những Ni tài đất Việt.

Sau 40 năm thành lập GHPGVN (1981-2021), Giáo hội có 4 Học viện Phật giáo tại Hà Nội, Huế, TP.Hồ Chí Minh và TP.Cần Thơ. Các Học viện đã đào tạo trên 10.000 Tăng Ni tốt nghiệp Cử nhân Phật học, trên 3.000 Tăng Ni sinh chưa tốt nghiệp. Giáo hội chủ động giới thiệu hơn 500 Tăng Ni sinh đi du học tại Ấn Độ, vùng lãnh thổ Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Úc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Myanma, Thái Lan, Srilanka...

Có gần 300 Tăng Ni sinh đã tốt nghiệp trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ về nước phục vụ công tác Giáo hội các cấp. Đây là nguồn nhân lực của hệ thống đào tạo Giáo dục Phật giáo của Giáo hội trong thời hiện đại. Với đội ngũ giảng viên hùng hậu, có trình độ ngang bằng các trường Đại học trong nước và Quốc tế, Giáo hội đã được Nhà nước cho phép đào tạo hệ Cao học, Thạc sĩ, Tiến sĩ Phật học tại Học Viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Huế.

Mười chư Tôn đức Ni Việt Nam đã được vinh danh tại Lễ Trao giải thưởng Nữ giới Phật giáo xuất sắc nhất thế giới (OBWA) lần thứ 17 ở Thái Lan năm 2018. Đây là giải thưởng có giá trị tôn vinh những đóng góp to lớn của Nữ giới Phật giáo nhiều quốc gia trên toàn thế giới từ năm 2001.

Mười vị Ni Việt Nam đó là: Ni trưởng TN. Huệ Cảnh (TP.Đà Nẵng); Ni trưởng TN. Huệ Từ (TP.HCM); Ni trưởng TN. Từ Nhẫn (TP.HCM); Ni sư TN. Diệu Nghĩa (Bạc Liêu); Ni sư TN. Huệ Tuyền (TP.HCM); Ni sư TN. Như Nguyệt (chùa Huệ Lâm, TP.HCM); Ni sư TN. Như Nguyệt (chùa Phước Viên, TP.HCM); Ni sư TN. Như Uyên (Bến Tre); Sư cô TN. Huệ Đức (TP.HCM) và Sư cô TN. Hương Nhũ (Bình Dương).

NS.TS. Lee, đại diện Ban tổ chức nhận định: Ni giới Việt Nam xứng đáng được tuyên dương và được trao giải thưởng vì có nhiều đóng góp trong việc hoằng pháp, khoa học - giáo dục và các hoạt động từ thiện xã hội vì cộng đồng.

Từ sau khi Ni bộ Bắc tông được thành lập, quý Ni trưởng tiền bối đã thống nhất, tổ chức lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo - Kiều Đàm Di hàng năm vào ngày mồng 8-2 âm lịch (ngày Đức Phật xuất gia) để tạo cơ hội cho Ni giới làm mới lại mình trong chính niệm tỉnh giác, sống xứng đáng là một “Ái Đạo truyền nhân”.

Sư trưởng Như Thanh và chư Ni trưởng lúc bấy giờ đã dựa vào các tư liệu lịch sử nhằm phác thảo hình ảnh để tạc tôn tượng Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo. Bức tượng được tôn trí tại chùa Từ Nghiêm (đường Bà Hạt, Q.10, TP.HCM ngày nay). Sau khi GHPGVN được thành lập năm 1981, chùa Từ nghiêm bắt đầu tổ chức Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo vào năm 1982.

C. KẾT LUẬN

Ni trưởng Tịnh Nghiêm nhận xét nhân tọa đàm, “Ni giới thành phố Hồ Chí Minh: Tiềm năng - Hội nhập - Phát triển, trong Lễ Tưởng niệm Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo tại TP. Hồ Chí Minh năm 2021: *Vì thế, hình ảnh và những thân, khẩu, ý giáo của Sư trưởng Như Thanh, quý Ni trưởng Liễu Tánh, NT. Chí Kiên, NT. Huyền Học, NT. Huyền Huệ, NT. Như Hoa, NT. Như Huệ... mãi là ngọn đuốc sáng ngời, là tấm gương lớn, là con thuyền thanh lương đưa bao thế hệ Ni lưu vững bước hành đạo, tiến xa trên con đường phụng đạo ích đời.*

Chùa Từ Nghiêm là nơi hội ngộ của toàn thể Ni giới trong Ni bộ Bắc tông, là nơi hội ngộ của quý Sư bà đức cao vọng trọng, nên chùa tích chứa được nhiều âm đức, vì vậy đã trợ giúp cho hàng hậu học tu tập ngày càng tinh tấn. Do đó, biểu tượng chùa Từ Nghiêm luôn được lưu giữ sâu sắc trong ký ức của chư Ni các tỉnh thành hiện nay.

Tác giả: **Diệu Hương Hà Bạch Huệ**

Học viên Cao học khóa V, Học viện PGVN tại TP.HCM

CHÚ THÍCH

- [1] Thích nữ Như Đức (2009), *Lược sử Ni giới Bắc tông Việt Nam*, Nxb. Tôn giáo, Hà Nội, tr. 100.
- [2] Thích nữ Thánh Tâm (2020), “Ni trường Từ Nghiêm: Trung tâm đào tạo Ni giới”, Ni giới thành phố Hồ Chí Minh: Tiềm năng - Hội nhập - Phát triển, Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam, Nxb. Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, tr. 153.
- [3] Thích nữ Tịnh Nghiêm (2020), “Từ cái nôi Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh đến hậu duệ Ni giới Tiền Giang”, Ni giới thành phố Hồ Chí Minh: Tiềm năng - Hội nhập - Phát triển, sđd, tr. 350.
- [4] Thích nữ Tịnh Nghiêm (2020), “Từ cái nôi Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh đến hậu duệ Ni giới Tiền Giang”, Ni giới thành phố Hồ Chí Minh: Tiềm năng - Hội nhập - Phát triển, sđd, tr. 350.
- [5] Thích nữ Thánh Tâm (2020), “Ni trường Từ Nghiêm: Trung tâm đào tạo Ni giới”, Ni giới thành phố Hồ Chí Minh: Tiềm năng - Hội nhập - Phát triển, sđd, tr. 157.
- [6] Thích nữ Tịnh Nghiêm (2020), “Từ cái nôi Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh đến hậu duệ Ni giới Tiền Giang”, Ni giới thành phố Hồ Chí Minh: Tiềm năng - Hội nhập - Phát triển, sđd, tr. 349.
- [7] Thích nữ Diệu Nghĩa (2020), “Ni giới thành phố Hồ Chí Minh, nhịp cầu giao lưu”, Ni giới thành phố Hồ Chí Minh: Tiềm năng - Hội nhập - Phát triển, sđd, tr. 331-334.
- [8] Thích nữ Thánh Tâm (2020), “Ni trường Từ Nghiêm: Trung tâm đào tạo Ni giới”, Ni giới thành phố Hồ Chí Minh: Tiềm năng - Hội nhập - Phát triển, sđd, tr. 151.
- [9] Ban Chấp hành Ni bộ Bắc tông (1972), “Bảng đức kết”, Kỷ yếu Đại hội Ni bộ Bắc tông năm 1972 tại chùa Từ Nghiêm, Bản đánh máy do Ban biên tập Ni bộ Bắc tông ấn hành tại Sài gòn, tr. 3.
- [10] Thích nữ Thánh Tâm (2020), “Ni trường Từ Nghiêm: Trung tâm đào tạo Ni giới”, Ni giới thành phố Hồ Chí Minh: Tiềm năng - Hội nhập - Phát triển, sđd, tr. 153.

- [11] D.Ấn (2023), Ni trưởng Thích nữ Như Xuân: “Giữ vững sơ tâm”, [https:// giacngo.vn](https://giacngo.vn), truy cập ngày 15-8-2023.
- [12] Thích nữ Diệu Nghĩa (2020), “ Ni giới thành phố Hồ Chí Minh, nhịp cầu giao lưu”, Ni giới thành phố Hồ Chí Minh: Tiềm năng - Hội nhập - Phát triển, sđd, tr. 331-334.
- [13] Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, Toàn văn báo cáo thành tựu của GHPGVN trong 40 năm kể từ ngày thành lập, [https://phatgiao.org.vn/ d495 63.html](https://phatgiao.org.vn/d49563.html), truy cập ngày 15-8-2023.
- [14] Dương Hoàng Lộc (2020), Nữ giới Phật giáo Việt Nam - những tiếp cận, Nxb. Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, tr.35.
- [15] Phỏng vấn sâu Ni trưởng Như Xuân, do học viên thực hiện ngày 29-9-2023, lúc 8g30 sáng tại chùa Từ Nghiêm, Q.10, TP.HCM.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Ban Chấp hành Ni bộ Bắc tông (1972), Kỷ yếu Đại hội Ni bộ Bắc tông tại chùa Từ Nghiêm năm 1972, Bản đánh máy do Ban biên tập Ni bộ Bắc tông ấn hành tại Sài gòn.
- Thích nữ Như Đức (2009), Lược sử Ni giới Bắc tông Việt Nam, Nxb. Tôn giáo, Hà Nội.
- Dương Hoàng Lộc (2020), Nữ giới Phật giáo Việt Nam - những tiếp cận, Nxb. Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh.
- Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam (2020), Ni giới thành phố Hồ Chí Minh: Tiềm năng - Hội nhập - Phát triển, Nxb. Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh.

Website

- D.Ấn (2023), Ni trưởng TN. Như Xuân: “Giữ vững sơ tâm”, [https://giacngo. vn](https://giacngo.vn).
- Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, Toàn văn báo cáo thành tựu của GHPGVN trong 40 năm kể từ ngày thành lập, [https://phatgiao.org.vn/ d495 63.html](https://phatgiao.org.vn/d49563.html).